



دفتر مقام معظم رهبری
کمیسیون عالی اقتصاد

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามได้ปลูกต้นกล้า 3 ต้น เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ - 10 /Mar/ 2024

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 5 มีนาคม หลังจากที่ท่านผู้นำได้ปลูกต้นกล้า 3 ต้น เนื่องในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ โดยท่านได้กล่าวขอบคุณต่อประชาชนอิหร่านที่เข้าร่วมในการลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 11 อิสฟนด์ (1 มีนาคม) พร้อมทั้งกล่าวว่า “การเข้าร่วมของประชาชนอิหร่านในการเลือกตั้ง ถือเป็นหน้าที่ทางสังคมและอารยธรรมและเป็นการกุศลอีกด้วย”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม กล่าวเสริมว่า “เหล่าศัตรูต่างพยายามใช้การโฆษณาชวนเชื่อ เป็นเวลาประมาณหนึ่งปีด้วยกัน เพื่อห้ามไม่ให้ประชาชนเข้าร่วมการเลือกตั้งและการเลือกตั้งจะต้องพบกับความล้มเหลว แต่ประชาชนที่ด้วยการขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่และยิ่งใหญ่ในวันที่ 11 อิสฟนด์ ต้องเผชิญกับความพยายามของเหล่าศัตรู ด้วยเหตุนี้เอง การขับเคลื่อนนี้ จึงถือว่าเป็นการกุศล”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ยังได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมต่อเจ้าหน้าที่ ผู้เกี่ยวข้องในการเลือกตั้ง รวมถึงผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการ การประชาสัมพันธ์ และการรักษาความปลอดภัย

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังชี้ถึงเหตุการณ์น้ำท่วมทางตอนใต้ของจังหวัดชิสถานและบาลูจิสถาน และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน โดยท่านเน้นย้ำว่า

“ความช่วยเหลือและการบรรเทาทุกข์ที่ได้รับจากภาครัฐและส่วนที่ไม่ใช่ภาครัฐ ควรดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง และบุคคลทั้งหลายที่มีสามารถ พวกเขาจะต้องเข้าไปช่วยเหลือ สำหรับการช่วยเหลือประชาชน”

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี กล่าวในการปราศรัยของท่าน ถึงว่า การปลูกต้นไม้ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลกำไร โดยท่านผู้นำ กล่าวเสริมว่า “ต้นไม้มีผลไม่อย่างมากมาย ดังเช่น เป็นการเพิ่มออกซิเจนในอากาศ และการต่อสู้กับมลภาวะเป็นพิษ จึงเป็นการลงทุนที่เต็มไปด้วยกำไร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสภาวะต่างๆ ของการใช้ชีวิตด้วยรถในปัจจุบันนี้ ซึ่งช่างน่าเสียดายอย่างยิ่งที่มีมลภาวะเป็นพิษเพิ่มมากขึ้น”

ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังกล่าวถึงความสำคัญของอิสลามกับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ รวมทั้งการดูแลธรรมชาติ โดยท่านได้ชี้ให้เห็นว่า การปลูกต้นไม้ทั้งสามต้นนี้ เพื่อแสดงถึงความสนใจในการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น รวมถึงการปลูกต้นมะกอกอีกด้วย พร้อมทั้งท่านกล่าวว่า “เพื่อประกาศความเป็นหนึ่งเดียวกัน และความเห็นอกเห็นใจต่อบรรดาประชาชนที่ถูกกดขี่ และแน่นอนว่า การยืนหยัดต่อสู้ของชาวปาเลสไตน์อย่างมาก ต้นไม้ต้นหนึ่งที่ปลูกในวันนี้ คือ ต้นมะกอก และการกระทำเชิงสัญลักษณ์นี้ ในความเป็นจริงแล้ว เป็นการท้าทายพวกเขาและเราจะบอกว่า เราระลึกถึงประชาชนชาวปาเลสไตน์อยู่เสมอ แม้กระทั่งในการปลูกต้นไม้เองก็ตาม”

นอกเหนือจากการปลูกต้นมะกอกแล้ว ท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ยังได้ปลูกต้นกล้า ต้นสนบูล หนึ่งต้น และต้นกล้า ต้นไม้เหล็ก หนึ่งต้นที่มีการผลิตในประเทศ

ทั้งนี้ ต้นไม้เหล็ก เป็นต้นไม้ท้องถิ่นของปามาซันดาร์อน นอกเหนือจาก การใช้ประโยชน์จากไม้เนื้อแข็ง เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ แล้ว รากและใบของมัน ยังสามารถนำมาใช้เป็นยาได้อีกด้วย